

หนีหนึ่งไฟลิ่ง“บิสซิเนสอะไลमेंท์” โคแมนซี อินเตอร์ฯยื่นขาย34ล้านหุ้น

ผู้จัดการรายวัน360 - ก.ล.ต.ไฟเขียวหนีหนึ่งไฟลิ่ง “บิสซิเนสอะไลमेंท์” เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 100 ล้านหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาด mai หวังนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ “แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์” ที่ปรึกษาการเงินคาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ไตรมาส 3 ปีนี้ ด้าน “โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล” ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเสนอขาย 34 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาด mai มีบล.ทรีนิตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ระดมทุนเพื่อใช้พัฒนาโปรแกรมของบริษัท และบริษัทย่อย

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาหนีหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ที่เตรียมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด คาดว่าจะนำหุ้น BIZ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไตรมาส 3 ปี 59 นี้

“มั่นใจว่า “บิสซิเนสอะไลमेंท์” จะเป็นหุ้นไอพีโอใหม่อีกบริษัท ที่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาแม่เหล็กที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 15 ปี และมีจุดแข็งในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือบำบัดรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และส่วนควบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนการให้บริการ

หลังการขายในการบำรุงรักษาเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน” นายสมภพ กล่าว

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวว่าการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่น Filing version แรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เพื่อขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 34 ล้านหุ้น เพื่อขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) โดยมี บล.ทรีนิตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้พัฒนาโปรแกรมของบริษัท และบริษัทย่อย คาดใช้เงินในปี 2559-2560 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย คาดว่าจะใช้เงินในปี 2559-2561 และใช้เป็นงบประมาณเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น คาดว่าใช้เงินในปี 2560-2562

สำหรับ บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่ายซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม Comanche Hotel Software และ Data Base กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ ให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานที่ประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยการให้คำปรึกษา การบริการซ่อมบำรุงต่างๆ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.